



THÔNG BÁO VỀ CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI

CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley (PVRTA) đang làm đơn xin tài trợ thông qua chương trình FTA 5310 để:

1) Mua sáu (6) xe cut-a-way thông qua chương trình FTA Mục 5310. Các dịch vụ sẽ được dành cho tất cả người cao tuổi và người khuyết tật với giá \$1 để đi bất kỳ đâu trong các thành phố Claremont, La Verne, Pomona và San Dimas. Các dịch vụ hoạt động từ thứ Hai-thứ Sáu từ 6:00 sáng - 7:30 tối, thứ Bảy từ 8:30 sáng - 5:00 chiều & Chủ Nhật từ 7:30 sáng - 5:00 chiều. Dịch vụ cũng được cung cấp đến các điểm ở phía tây của bốn thành phố đến tận Grand Avenue và đến các cơ sở y tế ở Quận San Bernardino với giá vé từ \$2 đến \$12.

2) Điều hành các dịch vụ quản lý vận tải để điều phối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải công cộng và các nhà cung cấp khác để mở rộng tính khả dụng của dịch vụ. Các dịch vụ sẽ gồm có điều hành môi giới vận tải để điều phối các nhà cung cấp, tài trợ cho các đơn vị và hành khách. Phát triển và điều hành tổng đài giao thông một trạm để điều phối thông tin giao thông cho tất cả các chế độ giao thông và quản lý các yêu cầu điều kiện tham gia và bố trí cho khách hàng giữa các chương trình có tham gia.

Theo yêu cầu của chương trình, Hội Đồng Quản Trị PVRTA sẽ tổ chức một buổi ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG để cân nhắc việc xác nhận rằng không có tổ chức phi lợi nhuận nào hoạt động tại các thành phố Claremont, La Verne, Pomona và San Dimas để cung cấp dịch vụ vận tải được mô tả bên trên trong khắp bốn thành phố Claremont, La Verne, Pomona và San Dimas.

Buổi điều trần công khai sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3, 2017 lúc 5:00 chiều tại phòng Họp Tòa Thị Chính La Verne, 3660 D Street, La Verne, California tại đó tất cả mọi người được mời có mặt. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy liên hệ với George L. Sparks, Quản Trị Viên, theo số (909) 596-7664 hoặc qua email tại glspvta@gmail.com.

Quý vị cũng có thể gửi bản tuyên thệ bằng văn bản đến Pomona Valley Transportation Authority, 2120 Foothill Blvd. Ste. #116, La Verne, CA 91750 hoặc qua email đến glspvta@gmail.com. Chúng tôi phải nhận được bản tuyên thệ trước ngày 8 tháng 3, 2017.

Tuân theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act), nếu quý vị cần sự hỗ trợ đặc biệt để tham gia cuộc họp, vui lòng liên hệ với Pomona Valley Transportation Authority theo số (909) 596-7664. Thông báo ba (3) ngày làm việc trước cuộc họp hoặc thời điểm cần dịch vụ đặc biệt sẽ giúp nhân viên PVTA đảm bảo rằng có thể sắp xếp hợp lý để cung cấp khả năng tiếp cận cuộc họp. Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, vui lòng liên hệ với nhân viên PVTA theo số (909) 596-7664 ít nhất ba ngày làm việc trước cuộc họp.

George L. Sparks
Quản trị viên
6 tháng 2, 2017